



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ งานสารบรรณ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๙๐๐ ๖๔๐๓๑
ที่ สทล.๑๘.๑/๖๒๒๕๙ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(คนพิการ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง สำนักงาน สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
และแขวงทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ ขอส่งประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรที่อธิบดีลงนามแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายอรุณ เสน่ห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ *Orun*



ประกาศกรมทวงหลวง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

ตามที่ได้มีประกาศกรมทวงหลวง ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ในตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สังกัดสำนักงานทวงหลวงที่ ๑๘ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ก็จะไม่มสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบเฉพาะรายที่ขาดคุณสมบัติ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับการขึ้นบัญชีของตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

- สังกัด แขวงทวงหลวงปัตตานี ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ที่สำนักงานทวงหลวงที่ ๑๘ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.

อนึ่ง ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับถัดไปของตำแหน่ง เมื่อมีอัตราว่างและสำนักงานทวงหลวงที่ ๑๘ มีความประสงค์จะจัดจ้าง จะมีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ไปรายงานตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีการเลือกสรรได้ และในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในสังกัดส่วนราชการอื่น บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ จะใช้ในการจัดจ้างในส่วนราชการอื่นได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.พ. กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

นายธานีนท์ สมบูรณ์
อธิบดีกรมทวงหลวง

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมทางหลวง

ลงวันที่ ๑ ๙ ก.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัด แขวงทางหลวงปัตตานี

ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร (คนพิการ)

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	6001	นายพิเชษฐ์ พรหมบังเกิด	